

นโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และได้มีกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนี้

1. การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการลงทุนโดยตรงและลงทุนผ่านนิติบุคคลอื่น ทั้งนี้ กำหนดให้บริษัทฯ ทำรายการผ่านผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ และสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับมาตรการในการควบคุมและจัดเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีความปลอดภัยและรัดกุม รวมถึงการตรวจสอบรายการซื้อขาย และสอบทานกระบวนการซื้อขาย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. บริษัทฯ ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนตัดสินใจลงทุน โดยวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างระมัดระวังและครอบคลุม มีการปฏิบัติตามคู่มือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงประเมินความเสี่ยง และมีการติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุนรายไตรมาส และจัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้รายงานผลการตรวจสอบหรือจุดบกพร่องแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จึงได้กำหนดข้อจำกัดของมูลค่าในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยบริษัทฯ สามารถลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้ไม่เกินกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ เพื่อจำกัดผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้น และนักลงทุน โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยความเห็นต่อความเพียงพอของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบควบคุมในการกำกับดูแลการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในรายงานประจำปีของบริษัท

นโยบายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป



นายอภิชาติ จุตระกูล
ประธานกรรมการ
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)